

นศ. CIBA มธบ.เจ๋ง คว่าชนะเลิศประกวดเรียงความ -อันดับ2สุนทรพจน์ ด้านวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8



นศ. CIBA มธบ.เจ๋ง คว่าชนะเลิศประกวดเรียงความ-อันดับ2สุนทรพจน์ ด้านวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8

ทุกกิจกรรม ล้วนเป็นเวทีแห่งโอกาสและการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ที่นอกจากมุ่งการจัดการเรียนการสอน ให้เชี่ยวชาญทั้งปฏิบัติ รู้ลึกทั้งด้านทฤษฎี วิชาการในวิชาชีพแล้วนั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของตน

ล่าสุด CIBA มธบ. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการประกวดสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะกรรมการวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ใช้ทักษะการใช้ภาษาไทย ถ่ายทอดความคิด และมุมมองของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ด้วยความมุ่งหวังจุดประกายสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา โดยการแข่งขันครั้งนี้ น.ส.ผกามาศ ขุนเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ.เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเขียนเรียงความ และ น.ส.กานติมา คุ่มวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดสุนทรพจน์ น.ส.ผกามาศ ขุนเศษ (แนน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ.กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลเพราะ

เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งตนเองได้เห็นโครงการนี้มาตลอด แต่ปีนี้สนใจสมัครเข้าร่วมเพราะต้องการเปิดโอกาส และเป็นความท้าทายของตัวเอง อีกทั้งประเด็นที่ให้เขียนเรียงความนั้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนักบัญชีทุกคนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพติดตัว

“ทางวิทยาลัย CIBA มธบ. ได้มีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เห็นว่าน่าจะเป็นความท้าทายของตนเอง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ เพราะการแข่งขันเรียงความได้นั้น ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีเนื้อหาที่เขียน รวมถึงการเขียนเรียงความ โดยจุดเด่นที่ทำให้ชนะการแข่งขันกับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยน่าจะมาจากเนื้อหา และรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง โดยเน้นเกี่ยวกับการเป็นนักบัญชีที่ดีที่ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ โดยนำข้อมูลจากที่ได้ติดตามข่าวสารต่างๆ เห็นว่านักบัญชีในปัจจุบันมีความละเลย อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ก็อยากจะนำเสนอเรื่องนี้เพื่อตักเตือนให้นักบัญชีทุกคน” น.ส.ผกามาศ กล่าว

น.ส.ผกามาศ กล่าวต่อว่า การไปแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นการแข่งประเภททีม โดยให้แต่ละคนจับฉลากเพื่อรวมทีมกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทีมีละ 3 หรือ 4 คน โดยที่ทุกคนจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยก็ได้จัดแบ่งหน้าที่กัน กติกาในรอบนี้คือ แต่ละทีมจะต้องเขียนเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต หัวใจสำคัญในการทำงาน “ตอนที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยก็ดีใจอยู่แล้ว พอได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศยิ่งดีใจเข้าไปอีก เพราะแสดงให้เห็นเนื้อหาที่ทีมเขียนนั้นสะท้อนให้เห็นว่าความซื่อสัตย์มีความสำคัญต่อนักวิชาชีพบัญชีมาก ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากรางวัลซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างความมั่นใจในทักษะทางด้านการสื่อสารแล้ว ยังได้ประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำให้เราได้ตระหนักถึงความสามารถของตัวเองในวิชาชีพมากขึ้น ที่สำคัญทำให้ได้มุมมองแปลกใหม่ และได้เครือข่ายเพื่อนๆ วิชาชีพบัญชีจากมหาวิทยาลัยอื่น อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพราะเวทีเหล่านี้จะเป็นการเปิดโอกาสและมุมมองการทำงาน ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี” น.ส.ผกามาศ กล่าว

เช่นเดียวกับมาย น.ส.กานติมา คุ่มวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี CIBA มธบ. คำว่ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ กล่าวว่า เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เข้าประกวดสุนทรพจน์ และเป็นการท้าทายของตนเอง ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะการประกวดสุนทรพจน์ ไม่ใช่เพียงมีข้อมูลแล้วจะไปยืนอ่านให้ใครฟังก็ได้ แต่ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อให้ผู้อ่านนอกจากได้ประโยชน์แล้ว ต้องติดตามในสิ่งที่เรานำเสนอด้วย ดังนั้น เมื่อตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเริ่มแรกที่ทางวิทยาลัย CIBA มธบ. จัดขึ้น ก็ได้มีการเตรียมพร้อมโดยฝึกฝนทักษะการพูดอย่างหนัก ทั้งนี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีได้เน้นเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่นักบัญชีทุกคนต้องมี เพราะเป็นการอยู่กับงบประมาณและความอยู่รอดของบริษัทหรือองค์กรที่ตนเองสังกัด

น.ส.กานติมา กล่าวด้วยว่า การประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศครั้งนี้มีความยากขึ้น โดยรอบแรกเป็นการพูดเรื่องที่ตนเองสนใจซึ่งได้มีการฝึกซ้อม ฝึกพูดมาก่อนเข้าแข่งขัน แต่รอบที่ 2 จะเป็นการพูด 3 นาที และไม่มีใครทราบ

หัวข้อที่จะให้พูดมาก่อน ตนเองได้เลือกพูดเกี่ยวกับผลเสียต่อการตกแต่งบัญชี โดยยังคงอิงเรื่องความซื่อสัตย์ โดยได้หยิบยกเนื้อหาที่ตนเองสนใจ และจากหนังสือของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ท่านเล่นเรือใบ ซึ่งตอนนั้นท่านได้ชวนเข้ากับสิ่งกีดขวางแต่ไม่มีใครทราบยกเว้นตัวท่านเอง ท่านบอกว่าถึงคนอื่นไม่เห็นแต่ท่านรู้ตัวท่านเองเป็นคนทำ ดังนั้นความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกอาชีพต้องมี

“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีมากมาย โดยเฉพาะการชนะใจตนเอง มีความกล้าในการที่จะมาร่วมประกวด และความอดทน เพราะเราต้องซ้อมทุกวัน บางวันเราเหนื่อยไม่อยากซ้อมแต่เราก็พยายามและบอกกับตัวเองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของเรา จนวันนี้ได้เข้าร่วมประกวดและชนะอันดับที่ 2 การที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเสริมทักษะต่างๆ ให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น กิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษา ได้แสดงความสามารถ มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น ขณะเดียวกันทำให้คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือไม่ ได้ลองค้นหาตัวเอง มหาวิทยาลัยควรจัดทุกปี เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และอยากให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาส และสร้างประสบการณ์ให้แก่ตนเอง”น.ส.กานติมา กล่าวทิ้งท้าย ..